



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์สนุก</p> <p>เดลินิวส์ เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ เปลวสีเงิน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกฎหมายเรื่องกัญชา ว่า รัฐบาลต้องดูแลและศึกษาในรายละเอียดว่าจะทำแค่ไหนอย่างไร ทั้งนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม ได้พูดคุยกับสธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งต้องทยอยปลดล็อก มิฉะนั้นจะเกิดปัญหา</p> <p>ด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม กล่าวว่า สนช.จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... เสร็จในเดือนก.พ.2562 โดยสมาชิกสนช.ส่วนหนึ่งเห็นว่า ควรแยกการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นพ.ร.บ.เฉพาะ ซึ่งได้ยกร่างแล้วและจะชี้แจงในที่ประชุมสนช.วันที่ 9 พ.ย.นี้ โดยกรม.มอบหมายให้ รมว.สธ. เป็นผู้ไปรับเรื่อง จะใช้เวลาพิจารณาภายใน 3 วัน แล้วจะเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรม.วันที่ 13 พ.ย. ถ้ากรม.เห็นชอบ จะส่งร่างเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดการปลดล็อกการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า มีข้อกังวลที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คือ การพัฒนาสายพันธุ์ การควบคุมพื้นที่ปลูก การสกัดและการสังเคราะห์น้ำมันกัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานในห้องทดลอง และการควบคุมการใช้สารสกัดหรือน้ำมันกัญชาสกัดในผู้ป่วย ซึ่ง ป.ป.ส.ยืนยันว่ากัญชายังเป็นพืชเสพติดประเภท 5 ไม่มีการปลดล็อกเพื่อนำมาใช้ทั่วไป การนำพืชเสพติดมาใช้ในการรักษาโรคเฉพาะทางเป็นการผ่อนปรนอย่างมีเงื่อนไขภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มข้นเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขเท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ มีข้อกังวลว่า อย.อาจไม่นำข้อมูลที่กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบส่งให้คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ได้แก่ เรื่องข้อบ่งใช้ โดยไม่นำหลักฐานประโยชน์และผลข้างเคียงของหลายภาคส่วน ทั้งจุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ ม.รังสิต และ อภ. เข้าไป แต่พิจารณาโดยใช้กัญชาเป็นเรื่องของยาเสพติดอย่างเดียว ทำให้ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดแบบมอร์ฟิน และอย.กำหนดมาตรฐานสูงสุด ซึ่งต้องส่งนำเข้าจากต่างประเทศ ข้อมูลที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง จะได้รับจากคกก.ยาเสพติดและ อย. จึงอาจเป็นข้อมูลที่เข้มงวดเหมือนการใช้มอร์ฟิน จึงอยากให้ปลดล็อกครอบคลุมข้อมูลที่เป็นไปได้และมีประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างแท้จริง</p> <p>-กล่าวว่า ตอนนี้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างก.ยุติธรรมกับสธ. เพื่อรวบรวม-เรียบเรียงข้อมูลความเป็นมาของงานวิจัยกัญชาทั้งหมด ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอในการนำมาใช้ทางการแพทย์ จากเดิมที่มุ่งนำสารสกัดมาใช้ทางการแพทย์ปัจจุบัน 4 กลุ่มโรค และให้เฉพาะอภ. มาเป็นร่างกฎหมายปลายเปิดไปสู่แพทย์แผนไทย ว่าด้วยน้ำมันกัญชา แสดงให้รัฐว่ารัฐบาลจริงใจ เปิดรับความคิดเห็นรอบด้าน แต่ดูตามวาระเลือกตั้ง 24 ก.พ. 2562 ไม่น่าจะทุกอย่างตามที่ว่าจะเรียบร้อยทันรัฐบาลนี้ อาจอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล แล้วทุกอย่างจะกลับสู่ที่เดิม ดังนั้น ถ้าตกผลึกในความคิดเห็นแล้ว หัวหน้าคสช.ควรใช้ ม.44 ปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p>วัคซีนมะเร็งปอดมดลูกขาดตลาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รัฐพล เตรียมิวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. รายงานความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน HPV สำหรับนักเรียนหญิงชั้นป. 5 ในที่ประชุมบอร์ด สปสช. ว่า ไทยมีความต้องการวัคซีน 884,103 โดส วัคซีนเข็มแรกจัดหามาแล้ว 449,121 โดส ฉีดให้กับนักเรียนหญิงแล้ว 269,121 โดส เหลือในสต็อก 180,000 โดส ส่วนวัคซีนเข็ม 2 มีแผนจัดซื้อ 449,121 โดส เปิดซองประมูลเมื่อวันที่ 4 ก.ย. และวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา แต่ไม่มีบริษัทใดเข้าร่วม เนื่องจากสปสช.ไม่มีระบบการจัดซื้อวัคซีนข้ามปี จึงมี 2 ทางเลือกเสนอให้บอร์ด สปสช.พิจารณา คือ 1.กระจายวัคซีนให้นักเรียนที่ได้รับเข็มแรกแล้ว เพื่อให้ฉีดครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ และ 2. กระจายให้กับคนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน เพื่อให้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ครบทุกราย โดยกรมควบคุมโรคได้เสนอให้กระจายวัคซีนที่เหลือให้กับคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ซึ่งมีข้อมูลผลการศึกษาในคอสตาริกาและอินเดียว่า เมื่อได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคต่อไปประมาณ 4-7 ปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่า สปสช.จะต้องวางระบบการจัดซื้อวัคซีนข้ามปี และต้องทำทุกวัคซีน ส่วนการกระจายวัคซีนที่เหลือให้กับนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับนั้น ที่ประชุมยังมีข้อห่วงใยว่า ผลการศึกษาที่ยกมามีความเชื่อมโยงกับบริษัทฯเอกชน ซึ่งขณะนี้ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกแล้ว จึงให้ผู้เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาเรื่องนี้มาเสนออีกครั้งในการประชุมวันที่ 3 ธ.ค.นี้</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์</p>	<p>แต่งตั้งผู้ตรวจฯ สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 5 ราย ตามที่สธ. เสนอ ได้แก่ 1.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 5.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว นายประภาส คงเอียด ผอ.สำนักงานคณะกรรมการรรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า การที่สธ.แก้ไขร่างพ.ร.บ.ยา พ.ศ... กำหนดให้รายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นของ อย. โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะจะขัดกับพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 34 ที่กำหนดให้เงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรณีพิเศษต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เข้าใจว่าคนออกกฎหมายอาจไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ซึ่งยังต้องมีกระบวนการพิจารณากฎหมายตามขั้นตอน ก่อนที่จะประกาศใช้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>แก้พ.ร.บ.สสส.</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจากเครือข่ายสุขภาพให้ข้อมูลว่า ความพยายามในการแก้ไข พ.ร.บ. สสส. เชื่อว่ามีกลุ่มทุนจากธุรกิจน้ำเมา ผู้นำเข้าสารเคมี รวมถึงธุรกิจยา อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน</p> <p>ด้าน นายดำรง ชูเตชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งปัญหาที่จะตามมาจากการแก้ไข พ.ร.บ.สสส. 2 เรื่อง คือ 1.การให้ก.การคลังเข้ามาดูแล สสส. 2.ข้อกำหนดที่ให้มีการจำกัดเพดานงบประมาณให้อยู่เพียงแค่ 4,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน โดยเลื่อนการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ส่วนการเปิดให้แสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ มองว่าไม่สามารถเข้าถึงภาคประชาชนได้อย่างทั่วถึง และข้อมูลไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จึงไม่น่าใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งเครือข่ายจะรอดูการดำเนินการของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนจึงจะมีการหารือกันเพื่อกำหนดท่าทีต่อไป</p>
<p>มติชน แนวหน้า ไทยรัฐ M2F</p>	<p>กำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติ ที่อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1 เรื่องกำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับวันที่ 3 ก.พ. 2562 ฉบับที่ 2 เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับวันที่ 6 พ.ย. 2561 และฉบับที่ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือจงใจให้บริโภคในฉลากของบุหรี่ซิการ์ แรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ 4 พ.ค. 2562 โดยประเด็นที่หลายคนสนใจคือ เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ฯ ซึ่งเห็นว่าต้องมีโลโก้เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 10 ซม. และภายในโลโก้จะมีคำขวัญจังหวัดก็ได้ ส่วนสถานที่สาธารณะ มีการปรับปรุงอนุบัญญัติ โดยจากหน้าประตู หรือทางเข้าประตูรั้วไปอีก 5 เมตรจากทางเข้าออกนั้นๆ ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับพื้นที่ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในพื้นที่นอกอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้</p>
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์โลกวันนี้ เว็บไซต์อีศรา</p>	<p>สั่งลงโทษแพทย์ไอ้อวดวิชาชีพ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีความจำเป็นต้องออกคำสั่งลงโทษแพทย์ในระดับว่ากล่าวตักเตือนกว่า 60 คน เรื่องการโฆษณาคลินิกที่ให้เอเจนซี่ทำและมีการใส่ชื่อคลินิกลงไป แม้จะเป็นความผิดครั้งแรก แต่เมื่อเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแล้วจะปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายไม่ได้ และต้องรู้กฎหมายพ.ร.บ.สถานพยาบาลอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องโฆษณา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>งบบำ ดุแลสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.การคลัง กล่าวว่า ปี 2562 มีการตั้งงบฯ ดุแลสุขภาพของประชาชนทั้งระบบ 4.29 แสนล้านบาท เพื่อรับมือสังคมผู้สูงอายุ สำหรับแผนการลดภาระงบประมาณทางการคลังในอนาคตประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1.ต้องเร่งสร้างบุคลากรดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องมาอยู่รพ. 2.รัฐบาลต้องเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเบื้องต้น 3.รัฐบาลต้องพิจารณาให้แรงจูงใจแก่ประชาชนที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และ 4.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการจัดทำศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร</p>
<p>มติชน คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p>	<p>ปัญหาด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงกรณีมีผู้นำผู้ติดเชื้อเอชไอวีไปปล่อยทิ้งที่ข้างกำแพงวัดพระบาทน้ำพุ ว่า เอชไอวีจะติดต่อกันเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน แต่ถ้าผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสภายใน 2-4 สัปดาห์ จะกลับมามีอาการปกติ ส่วนการทิ้งผู้ป่วยเพราะกลัวเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนั้น คนไทยทุกคนมีสิทธิรักษาพยาบาล ทั้งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม แค่ว่าตรวจเจอเชื้อในร่างกาย สามารถรับยาต้านไวรัสได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>-กล่าวว่า กรณีโรงพยาบาลศูนย์ประสบปัญหาขาดแคลน โดยเฉพาะสถานที่อันจำกัด ต้นเหตุเป็นเพราะมาตรการเชิงรุกหรือการส่งเสริมสุขภาพยังไม่ประสบผลสำเร็จ ต้องทำให้เกิดบูรณาการทุก ๆ หน่วยงานให้สามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทย แทนการรักษาพยาบาล ส่วนกรณีผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ถูกนำมาทิ้งบริเวณรั้ววัดพระบาทน้ำพุ แสดงให้เห็นว่าขาดความเข้าใจหรือขาดความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์และการรักษา ว่ายาต้านไวรัสเอชไอวีรักษาผู้ป่วยเอดส์อย่างได้ผล สามารถคืนชีวิตและสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ป่วย จึงซึ่งเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ tnamcot.com</p>	<p>โรคโปลิโอ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “อุ่นรัก อุ่นใจ โปลิโอสาร์” ว่า ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต ประมาณร้อยละ 10-15 แต่มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่มาพบแพทย์ และพบผู้ป่วยโรคโปลิโอประมาณร้อยละ 1-3 หรือประมาณ 700,000 คน แต่เข้ารับการรักษาเพียง 70,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรคโปลิโอจะเริ่มแสดงอาการเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น แต่คนจะคิดว่าเป็นอารมณ์แปรปรวนของวัยรุ่น ทำให้เสียโอกาสในการรักษาเฉลี่ยประมาณ 11 ปี ทั้งนี้ ผู้ป่วยโปลิโอบางรายอาการรุนแรง ซึมเศร้าถึงขั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งจากสถิติพบว่า คนไข้ 1 ใน 5 ฆ่าตัวตายสำเร็จ โรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยยาและการดูแลสุขภาพจิตใจ แต่สามารถเป็นซ้ำได้จากปัจจัยกระตุ้น อาทิ เรื่องสะเทือนใจ เหตุการณ์พลิกผันในชีวิต หรือ ภาวะความเครียดรุนแรง หรือการใช้สารเสพติด</p>
<p>สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9</p>	<p>ผลตรวจร้านนวดมีผู้เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สบส.เขต 6 จ.ชลบุรี ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี เข้าตรวจสอบร้านนวดที่มีการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีชายไทยเสียชีวิตหลังเข้ารับบริการนวด โดยมอบให้ นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประสานข้อมูลกับ สบส.เขต 6 จ.ชลบุรี และ สสจ.ชลบุรี พบหญิงวัย 40 ปี แสดงตัวเป็นผู้จัดการร้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นร้านชายของฝาก และมีสถานที่ผลิตยาแผนโบราณรวมอยู่ด้วย ไม่ได้มีลักษณะการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ขออนุญาตจาก สสจ.ชลบุรีให้ถูกต้อง</p>
<p>สวท.</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ผู้สูงอายุจัดกัดเด็กวัยขวบเศษบาดเจ็บสาหัสว่า ขอแนะนำประชาชนให้ระวังสัตว์จรจัด รวมทั้งสัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น สุนัข แมว โค กระบือ กระจอก ที่อาจกัดหรือข่วน เนื่องจากสัตว์ไม่คุ้นชินอาจจะทำอันตรายแก่เด็กได้ หรือหากจำเป็นต้องให้บุตรหลานอยู่ลำพังในเวลาสั้น ๆ ควรให้อยู่ภายในบ้านและปิดประตูมิดชิด สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต 17 ราย ใน 14 จังหวัด หากประชาชนถูกสุนัข แมวกัด ข่วน หรือเสียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาที ใส่ยาเบตาดีน จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>โรคหินปูนเกาะกระดูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหินปูนเกาะกระดูก เกิดจากหินปูนมีการเจริญเติบโตผิดปกติในหูชั้นกลาง ทำให้เกิดอาการหูอื้อหรือหูตึง และอาจถึงขั้นหูหนวก โรคนี้นี้มีแนวโน้มถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบในคนอายุ 30-40 ปี ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แพทย์จะวินิจฉัย ชักประวัติและระยะเวลาที่เป็น ตรวจหู แยกโรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการทางหูที่คล้ายกัน ส่งตรวจการได้ยินในระดับความถี่ต่างๆ และการทำงานของหูชั้นกลาง และรักษาตามอาการ ผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินไม่มาก จะใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ยินเสียงดีขึ้น แต่หากหูอื้อมากจนทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด</p>
เว็บไซต์มติชน ข่าวสด	<p>ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการยุบตัวของทางเดินหายใจส่วนต้น ทำให้ขณะหลับร่างกายจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆ ส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทำให้เกิดการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน เพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ และเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง ภาวะนี้พบได้ทุกวัย โดยผู้ใหญ่จะพบว่าเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง คนในวัยทองและคนอ้วน และอาจพบในเด็กที่มีต่อมทอนซิลและอدينอยด์โต มีปัญหาโครงสร้างใบหน้า หรือเด็กอ้วน</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ได้แก่ การนอนกรนเสียงดังเป็นประจำ ขณะนอนหลับหยุดหายใจโดยอาจหายใจแรง เสียงดังเป็นพักๆ สลับนิ่งเงียบ หายใจเอือกเหมือนล้าล็กน้ำลาย บางครั้งตื่นมารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก ง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน และหงุดหงิดง่ายหรือซึมเศร้า ควรควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ หลีกเลี่ยงการนอนหงาย ไม่ควรรับประทานยานอนหลับ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน</p>
ไทยโพสต์	<p>พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการผู้ติดยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในชุมชนควรสอดคล้องกับวิถีชุมชนนั้นๆ วัดและมัสยิดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจึงเป็นทางเลือกที่ทำให้ชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดได้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้น เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า สถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ ปัจจุบันมีวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 23 แห่ง ส่วนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยมัสยิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานเพิ่มที่สงขลาและสตูล</p>
สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์มติชน	<p>ปัญหาสายตาจากหน้าจอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ป่วยโรคตาที่มีสาเหตุมาจากอยู่หน้าจอมากเกินไปมีมากขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดกลุ่มอาการตาไม่สู้แสง มีอาการแสบตา ตาแห้ง ปวดตา ซึ่งจะเกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อพักตาอาจช่วยบรรเทาอาการ แต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดผลตามมา เช่น กระจกตาอักเสบ กล้ามเนื้อตาล้า</p> <p>พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า หากมีปัญหาสายตาควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติและรับการรักษา หากตาแห้งควรใช้น้ำตาเทียม ควรพักตาทุก 20-30 นาที ให้พักจากจอประมาณ 30-60 วินาที โดยมองออกไปไกลๆ หรือหลับตา หากต้องอยู่หน้าจอเวลานอนเกิน 30 นาที ควรพักการทำงานทุก 1-2 ชั่วโมง ประมาณ 5-15 นาที ใช้แผ่นกรองแสงจากหน้าจอ หรือใส่แว่นกรองแสงปรับแสงหน้าจอให้พอเหมาะ ไม่ทำงานในที่มืด รับประทานอาหารที่บำรุงสายตา ได้แก่ ผักผลไม้ที่มีสีเหลืองส้ม และดื่มน้ำให้เพียงพอ</p>
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เนชั่นทีวี ผู้จัดการออนไลน์	<p>คุณภาพบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้สำรวจคุณภาพน้ำจากบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า บ่อน้ำร้อนต้นกำเนิดมีคุณภาพดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านกายภาพ ด้านเคมีและด้านจุลชีววิทยา แต่พบมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล้อม เช่น เศษใบไม้ ฝุ่นละออง น้ำฝนหรือน้ำผิวดินที่ไหลผ่านแหล่งพักเชื้อ เป็นต้น ส่วนบ่อแช่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อาจมีโอกาสในการตรวจพบเชื้อสูงขึ้นทั้งชนิดและปริมาณตามจำนวนการใช้ของนักท่องเที่ยว ดังนั้น นักท่องเที่ยวควรชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนใช้บริการ และสวมเสื้อผ้าที่สะอาดเหมาะสมก่อนลงแช่ ผู้มีบาดแผลบริเวณผิวหนังควรละเว้นการใช้บริการ ส่วนผู้ประกอบการต้องหมั่นทำความสะอาดบ่ออย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
เดลินิวส์	หน่วยแพทย์ พอ.สว. -เสนอข่าว นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านอ่างหิน หมู่ 6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นางสาวชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.สสจ.เพชรบุรี คณะแพทย์ พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม พร้อมกันนี้ ยังได้มอบยาชุดพระราชทานพร้อมผ้าห่มให้แก่ราษฎร มีผู้มาใช้บริการรักษาโรคทั่วไปและการแพทย์แผนไทยจำนวนมาก
เว็บไซต์เวิร์คพอยท์	โรคมือเท้าปาก -เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้ จ.ลำปางพบเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก 604 ราย ได้ขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ช่วยกันดูแลเด็กอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ หากเด็กป่วยเป็นโรคดังกล่าวให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยอำเภอที่มีการระบาดมากที่สุด คือ อ.เถิน อ.งาว และ อ.เกาะคา
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์ thaich8.com เว็บไซต์ kapook.com ช่อง 3	บุตรตรวจคลินิกทำฟัน -เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ กรมสบส. ทันทแพทย์สภา และตำรวจ กก.สส.ภ.จว.เชียงราย เข้าตรวจสอบคลินิกทำฟัน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย หลังได้รับแจ้งจากผู้เข้าใช้บริการว่าดูแลรักษาฟันไม่ได้มาตรฐาน พบมีผู้ประกอบการ 1 คน ทันทแพทย์ 1 คน ผู้ช่วยทันทแพทย์อีก 1 คน รวมทั้งผู้ที่เข้าไปใช้บริการจัดฟัน 1 คน โดยจากการตรวจสอบพบว่า คลินิกดังกล่าวขอใบอนุญาตเปิดตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไปจนถึงกลางคืน แต่มีการเปิดให้บริการตอนกลางวัน และยังใช้ผู้ช่วยทำการจัดฟันให้หญิงสาวที่เข้าไปใช้บริการ เบื้องต้นจึงตั้งข้อหาผู้ประกอบการและทันทแพทย์ในข้อหา ร่วมกันประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ช่วยทันทแพทย์ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกัน และข้อหาประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้จัดการออนไลน์	งานประชุมความปลอดภัยทางถนน -เสนอข่าว นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวในงานประชุมนานาชาติ Safety 2018 World Conference "การเดินทางเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บและความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG การพัฒนาที่ยั่งยืน" ว่า ในงานเลี้ยงสร้างเครือข่าย มูลนิธิบลูมเบิร์ก Bloomberg Philanthropies จะมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานหลายคนได้แสดงจุดยืนว่าไม่เหมาะสม และขอให้งานประชุมปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แต่ตัวแทนมูลนิธิบลูมเบิร์กยืนยันให้จัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของที่ประชุม ไม่เห็นความสำคัญของการเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องในการป้องกันปัญหา ทั้งที่แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จึงขอให้มูลนิธิบลูมเบิร์กทบทวนการตัดสินใจเสี่ยงเหล่านี้ในงานประชุม และเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะแอมบาสเดอร์ด้านถนนปลอดภัย (Road Safety) ขององค์การอนามัยโลก
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	อนามัยการเจริญพันธุ์ในเยาวชนพิการ -เสนอข่าว พลญ.วีชรา รั้วโพบูลย์ ตัวแทนจาก ม.มหิดล กล่าวว่า ยูเอ็น ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กรภาคีสร้างความเท่าเทียมแก่เยาวชนที่มีความพิการให้เข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยจะมีการให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมผู้พิการให้มากขึ้นให้รู้เท่าทัน วัฏธวัชมือและป้องกันตัว นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมความสะอาดแก่ผู้พิการ เช่น การเดินทาง มาเซลา ซูอาโซ ผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายคือการทำให้คนพิการมีสิทธิเท่าเทียมกัน และมีสิทธิเข้าถึงบริการต่าง ๆ โดยไม่มีการแบ่งแยก สร้างพลังให้แก่คนพิการให้มีตัวตนในสังคม เพื่อเดินทางเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป